

TĂNG CƯỜNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC GIỮA VIỆT NAM VÀ BELARUS

Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Văn Phúc tại sự kiện “Ngày hội Giáo dục Belarus” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 15/06/2023 với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cộng hòa Belarus Andrei I.Ivanest và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladimir Baravikou cùng đại diện 8 cơ sở giáo dục hàng đầu của nước này. ĐHQGHN tham dự sự kiện và ký kết 05 trên tổng số 10 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đại học Belarus. Giáo dục đại học ở Belarus được tính toán dựa trên cơ cấu và nhu cầu của thị trường lao động, kết hợp đào tạo cơ bản gắn với thực hành. Có 50 tổ chức giáo dục đại học tại Cộng hòa Belarus đàn sẵn sàng cung cấp các chương trình đào tạo ở tất cả các cấp từ cử nhân đến tiến sĩ, các chương trình nâng cao năng lực,

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, lớp học hè, các khóa học tiếng Nga, đào tạo từ xa, đào tạo bằng tiếng Anh. Do đó, thông qua “Ngày hội Giáo dục Belarus” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, ban tổ chức hy vọng sẽ giới thiệu được những cơ hội học tập và trải nghiệm tại đất nước này đến với người học Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao đóng góp của sự kiện “Ngày hội Giáo dục Belarus” đối với việc thúc đẩy quan hệ truyền thống của hai nước cũng như tạo cơ hội cho các cơ sở giáo dục hàng đầu hai nước tìm hiểu tiềm năng, nhu cầu để thúc đẩy hợp tác sâu, rộng và kỳ vọng về 5 khả năng hợp tác chính là tăng cường các liên kết đào tạo mà Belarus có thể mạnh và Việt Nam có nhu cầu; trao đổi sinh viên; trao đổi giảng viên; hình thành các nhóm nghiên cứu quốc tế và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác song phương.



Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐHQGHN và Đại học Quốc gia Belarus



Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ ĐHQGHN và Đại học Tin học và Vô tuyến Điện tử Quốc gia Belarus và Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Belarus



Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Giáo dục Đại học Cộng hòa Belarus và Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội



Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Ngôn ngữ Phương Đông, Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Minsk và Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN